

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

5 NHÓM CHÍNH SÁCH MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2023

Tại kỳ họp thứ năm vừa qua, với 94,33% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Việc Luật Hợp tác xã được sửa đổi, bổ sung toàn diện đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia vào nền kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế...

1. NHÓM QUY ĐỊNH VỀ BẢN CHẤT HTX, PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN HTX

Bổ sung phân loại thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức khác, các chuyên gia có thể tham gia góp vốn, góp sức lao động, liên kết sản xuất, kinh doanh để cùng phát triển HTX, liên hiệp HTX.

Bổ sung quy định Quỹ chung không chia là nguồn hình thành tài sản chung không chia mang tính đặc thù. Luật quy định cụ thể mức trích lập quỹ tối thiểu từ thu nhập của giao dịch bên ngoài là 5% đối với hợp tác xã, 10% đối với liên hiệp HTX nhằm bảo đảm quỹ chung không chia, tài sản chung không chia không ngừng phát triển, thu hút cá nhân, tổ chức tham gia vào HTX, liên hiệp HTX.



2. NHÓM QUY ĐỊNH MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN, TẠO ĐỘNG LỰC CHO HTX PHÁT TRIỂN

Trao quyền cho HTX, liên hiệp HTX tự quyết định việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thành viên, phát triển thị trường bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác.

Tăng tỷ lệ vốn góp tối đa của thành viên chính thức lên 30% vốn điều lệ đối với HTX, 40% vốn điều lệ với liên hiệp HTX; thành viên có thể góp vốn bằng nhiều hình thức.



3. NHÓM QUY ĐỊNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH HTX

Bổ sung 01 chương về kiểm toán HTX, liên hiệp HTX để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý.

Bổ sung thêm tổ chức quản trị rút gọn (không có HĐQT) cho HTX siêu nhỏ, liên hiệp HTX dưới 10 thành viên được lựa chọn áp dụng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số hoạt động quản lý, điều hành của HTX.



4. NHÓM QUY ĐỊNH TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN

Luật Hợp tác xã năm 2023 đã thiết kế 1 chương riêng quy định về tổ hợp tác. Các tổ hợp tác khi góp vốn và hợp đồng hợp tác không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh để thống nhất quản lý. Luật cũng bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi tổ hợp tác lên HTX.

Sửa đổi, bổ sung quy định rõ địa vị pháp lý của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW là tổ chức đại diện, bảo vệ lợi ích cho thành viên; đại diện cho tất cả các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên phạm vi cả nước.



Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ lợi ích cho thành viên; đại diện cho tất cả các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên phạm vi cả nước.

5. NHÓM QUY ĐỊNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ TẬP THỂ

Luật Hợp tác xã năm 2023 đã sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký, tổ chức lại, giải thể theo hướng đơn giản, số hóa: Bộ phương án sản xuất kinh doanh; cho phép đăng ký thành lập trực tuyến, sử dụng số định danh cá nhân thay cho các giấy tờ pháp lý cá nhân; bỏ quy định bắt buộc thành lập Hội đồng giải thể, thay vào đó hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chịu trách nhiệm thực hiện giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xóa tên trên hệ thống đăng ký sau 180 ngày. Bổ sung quy định về Hệ thống thông tin quốc gia về HTX.

Luật đã thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách của Nghị quyết số 20-NQ/TW và dành một Chương riêng cho các chính sách này để tạo động lực thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển.

HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có thêm chính sách hỗ trợ đặc thù.



(theo quochoi.vn)

TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi gặp mặt, Công đoàn Báo Thái Bình đã động viên, khen thưởng, trao 53 suất quà cho các cháu, chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học 2023 - 2024.

Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đạt thành tích cao trong học tập và vượt khó, học giỏi năm học 2022 - 2023.

Năm học 2022 - 2023, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh có 30.496 cháu là con CNVCLĐ đang học từ lớp 1 đến lớp 12. Kết thúc năm học có 4.218 cháu đạt học sinh tiên tiến, 8.185 cháu đạt học sinh giỏi cấp trường, 724 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 340 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 53 cháu đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Trong số các cháu đạt học sinh giỏi cấp có 290 cháu vượt khó học giỏi.

Năm học vừa qua, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tuyên dương trao quà cho 379 cháu là con đoàn viên, CNVCLĐ có thành tích xuất sắc và các cháu học sinh vượt khó, chăm ngoan học giỏi. Trong đó, tại hội nghị tuyên dương, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho 72 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế và học sinh vượt khó học giỏi. Thời gian tới, để thực hiện tốt

công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo hơn nữa cho con CNVCLĐ, coi việc động viên khen thưởng các cháu học sinh là việc làm cần thiết, duy trì thường xuyên qua mỗi năm học. Đồng thời mong muốn các cháu học sinh tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập.

Sáng ngày 20/8, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức thăm định thực tế tại gia đình các học sinh có hồ sơ để nghị hưởng chế độ học bổng từ quỹ học bổng "Đồng hành cùng em". Những em đủ điều kiện sẽ được cấp học bổng ngày từ đầu năm học 2023 - 2024.

Quỹ học bổng "Đồng hành cùng em" của Hội Doanh nhân

trẻ tình dành cho các em học sinh trung học phổ thông học giỏi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sau gần 3 tháng công bố và ra mắt quỹ, Ban Trách nhiệm xã hội của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tiếp nhận và xét duyệt 25 hồ sơ của học sinh các huyện: Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Kiến Xương, thành phố Thái Bình. Sau nhiều thăm định thực tế tại gia đình các em, cần cứ các tiêu chí xét học bổng, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ quyết định cấp học bổng 1 triệu đồng/tháng, trong 9 tháng học đến khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông cho các em đáp ứng đủ tiêu chí quy định. Bên cạnh được hỗ trợ về tài chính, các em học sinh nghèo học giỏi còn được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đồng hành tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp ngay tại quê hương.

VỮ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

lúa trở bông trong tháng 8. Nông dân sử dụng đồng thời cả 2 loại thuốc để phòng, trừ cả sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm. Những diện tích xuất hiện rầy mật đỏ cao, có thể kết hợp phun

phòng, trừ rầy sớm. Các loại thuốc đặc hiệu cho từng loại sâu bệnh sẽ được các HTXNN tuyên truyền rộng rãi và cung ứng phục vụ nông dân phun phòng, trừ. Bà con cần tuân thủ nồng độ và liều lượng thuốc theo hướng

dẫn, không pha trộn quá 3 loại thuốc trong 1 bình, phun kỹ vào các tầng lá lúa, vào lúc trời tạnh ráo. Sau phun 3 giờ, nếu gặp mưa, tiến hành phun lại ngay khi trời tạnh, giữ nguyên nồng độ, liều lượng như phun lần đầu.

Hội đồng ngũ tháng 8/1973 tỉnh Thái Bình kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ

Sáng ngày 20/8, Ban liên lạc Hội đồng ngũ tháng 8/1973 tỉnh Thái Bình Su đoàn 472, Đoàn 559 tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ.

Trong không khí vui tươi, ấm tình đồng đội, hơn 400 cựu chiến binh đã ôn lại những kỷ niệm hào hùng của 50 năm về trước. Nghe theo tiếng gọi

của Đảng, của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng vạn thanh niên miền Bắc lên đường nhập ngũ, trong đó có hơn 600 thanh niên của 3 huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải nhập ngũ tháng 8/1973. Trên tuyến đường Trường Sơn, các đồng chí được giao nhiệm vụ mở đường, bảo

đảm giao thông và sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào ngày toàn thắng của dân tộc.

Năm 2000, Hội đồng ngũ tháng 8/1973 tỉnh Thái Bình chính thức thành lập, đến nay có 24 chi hội ở các xã, phường, thị trấn với hơn 400 hội viên. Hội đã làm tốt việc động viên, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng 22 kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và 8 giấy khen cho những hội viên đã tích cực đóng góp vào hoạt động, công tác hội; Ban liên lạc Hội đồng ngũ tháng 8/1973 tỉnh Thái Bình trao tặng 16 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN THỜI

Đại hội đại biểu họ Tạ tỉnh Thái Bình lần thứ IV

Sáng ngày 20/8, họ Tạ tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm chi họ Tạ ở các xã, phường, thị trấn. Ban liên lạc các chi họ đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động bà con thân cận đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở các

địa phương. Từ số tiền công đức việc họ hàng năm, hầu hết các chi họ và dòng họ ở các huyện, thành phố đều quan tâm xây mới và tu bổ từ đường, lăng mộ, nơi thờ tự. Các hoạt động của dòng họ không chỉ thu hút các con trai mà còn có sự đóng góp tích cực của các con gái trong dòng họ. Hoạt động mừng thọ vào dịp đầu xuân, thi đua, khen thưởng luôn được Ban Chấp hành dòng họ

Tạ tỉnh thường xuyên quan tâm. Hàng năm, dòng họ Tạ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đều tổ chức gặp mặt tuyên dương, trao thưởng cho con cháu dòng họ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, từ đó khích lệ, động viên con cháu nỗ lực thi đua trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội đồng họ Tạ tiếp tục duy trì, phát

triển hoạt động liên lạc giữa các chi họ, tham gia đấu độn vào các hoạt động của Hội đồng họ Tạ Việt Nam. Các chi họ phấn đấu và giữ vững 100% là dòng họ văn hóa tiêu biểu tại nơi cư trú. Phấn đấu đến năm 2024, Hội đồng họ Tạ các huyện, thành phố đều có quỹ khuyến học, từ đó duy trì hoạt động trao thưởng, động viên, khuyến khích con cháu là học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó trong các chi họ.

TÚ ANH

Kiến Xương Xây dựng 200 mô hình điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, huyện Kiến Xương đã tổ chức phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 200 mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, trong đó 68 mô hình điểm chữa cháy công cộng và 132 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC.

Mô hình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC cho người dân, góp phần thực hiện tốt công tác tự phòng, tự quản, bảo vệ an toàn PCCC tại khu dân cư; kịp thời phát hiện và xử lý các đám cháy mới phát sinh tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, tại các ngõ xóm trong khu dân cư; giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Cùng với xây dựng, ra mắt các mô hình, các thành viên trong tổ liên gia an toàn PCCC và người dân trong khu dân cư có điểm chữa cháy công cộng đã được Công an huyện Kiến Xương tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy, thực hành dập tắt đám cháy.

Xử phạt 975 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Kiến Xương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, coi nơi thành, thùng xe, vi phạm trọng tải xe... Kết quả đến nay, đã phát hiện, xử lý 975 trường hợp vi phạm, tạm giữ 512 phương tiện, tước giấy phép lái xe 382 trường hợp, xử phạt trên 2 tỷ đồng.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ như: cướp, cướp giật, vận chuyển buôn bán ma túy, hàng cấm, hàng gian lận thương mại... nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kiến Xương tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung phát hiện, xử lý tình trạng vi phạm tải trọng xe, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, vi phạm tốc độ... nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.

THU THÚY

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp

Để đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng vật tư nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải.

Trong 30 ngày, đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi (thủ tục, điều kiện kinh doanh, chất lượng sản phẩm). Ngoài kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở, đoàn tiến hành lấy mẫu gửi kiểm định chất lượng hàng hóa để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

NGÂN HUỖN



Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh phân bón tại Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Huy Lan, xã Vũ An (Kiến Xương).

Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Giang Tổng dư nợ cho vay đạt gần 260 tỷ đồng

Hoạt động trên địa bàn ba xã: Liên Giang, Mê Linh và Phú Lương của huyện Đông Hưng, trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, từ số thành viên ban đầu gần 140 người, đến nay Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Giang đã phát triển lên 3.475 thành viên. Tổng dư nợ cho vay của Quỹ đạt gần 260 tỷ đồng, tăng gần 2% so với thời điểm 31/12/2022, tăng gấp 335,3 lần so với năm 1996. Tổng nguồn vốn huy động của Quỹ đạt gần 341 tỷ đồng, tăng 13,2% so với thời điểm 31/12/2022, tăng gấp 606,7 lần so với năm 1996. Liên tục từ năm 2017 đến nay, Quỹ không có nợ xấu.

Để có được kết quả đó, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Giang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Cùng với đó, Quỹ còn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu đề ra; thường xuyên tiếp xúc, nâng cao vị thế; tích cực tuyên truyền về mô hình hoạt động để người dân các địa phương hiểu và tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Quỹ; tích cực cải tiến các phương, lối lối làm việc, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh để Quỹ hoạt động ngày càng hiệu quả hơn...

MINH HUỖNG